

Khởi thông dòng chảy hàng hóa vào thị trường châu Âu



Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester của Công ty TNHH Hợp Thành đạt các chứng chỉ quốc tế như GRS, Confidence in Textiles.

Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh sứ Hào Cảnh (khu công nghiệp Tiến Hải) vẫn duy trì ổn định sản xuất và có mức tăng trưởng khá. Có được kết quả đó là do Công ty đã thành công trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đưa sản phẩm vào thị trường EU. Ông Tô Xuân Cảnh, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để thâm nhập thị trường Liên minh châu Âu (EU), chúng tôi tích cực xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ quốc tế để nắm bắt thị hiếu và nhu cầu của khách hàng. Cùng với đó, Công ty đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất tiên tiến làm ra các dòng sản phẩm sứ cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Hơn 1 năm qua, khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, do được hưởng ưu đãi thuế quan nên các phẩm sứ Hào Cảnh có thêm sức cạnh tranh, xuất khẩu vào thị trường EU tăng mạnh.

Nhờ mở rộng thị trường tiêu thụ, năm 2021 ước tính Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh sứ Hào Cảnh sản xuất khoảng 3,7 triệu sản phẩm sứ vệ sinh và gần 240 triệu sản phẩm sứ dân dụng, doanh thu ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Điều quan trọng là điều

kiện làm việc và thu nhập của người lao động Công ty ngày càng được cải thiện hơn. Anh Đặng Hữu Hùng, quản lý sản xuất của Công ty cho biết: Vài năm trở lại đây, Công ty đã đầu tư nhiều máy móc, công nghệ sản xuất tiên tiến nên công nhân không phải làm việc nặng nhọc nữa, năng suất lao động tăng gấp gần 10 lần, thu nhập của chúng tôi cũng tăng, bình quân đạt 10 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH Hợp Thành chuyên sản xuất xơ sợi Polyester, 60% sản lượng được xuất khẩu vào EU. Một trong những yếu tố thành công đó là Công ty đã đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất tiên tiến làm ra các dòng sản phẩm sứ cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Hơn 1 năm qua, khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, do được hưởng ưu đãi thuế quan nên các phẩm sứ Hào Cảnh có thêm sức cạnh tranh, xuất khẩu vào thị trường EU tăng mạnh.

USD. Hiệp định EVFTA có hiệu lực, thuế xuất khẩu vào các nước EU giảm nên chúng tôi có thêm nhiều khách hàng mới, số lượng đơn hàng tăng 15 - 20% so với trước.

Toàn tỉnh hiện có 50 doanh nghiệp đang duy trì hoạt động xuất khẩu sang thị trường các nước EU như Đức, Pháp, Áo, Bỉ, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch... Ngoài Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh sứ Hào Cảnh, Công ty TNHH Hợp Thành còn có một số doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn như Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, Công ty TNHH PS Vina, Công ty TNHH Poongshin Vina, Công ty Sản xuất kinh doanh thủ công mỹ nghệ Tiến Thành... Tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường EU của tỉnh sau Hiệp định EVFTA ước đạt trên 250 triệu USD, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 2 tỷ USD, tăng 23,5% so cùng kỳ năm 2020. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 vẫn kéo dài. Tuy nhiên, theo bà Ngô Thị Liên, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu (Sở Công Thương) thì kim ngạch xuất

khẩu vào thị trường EU vẫn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như thế mạnh một cách xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Nguyên nhân chính là các doanh nghiệp chưa đáp ứng được quy tắc xuất xứ hàng hóa và các tiêu chuẩn kỹ thuật của EU. Để tiếp tục tận dụng được các lợi thế về thuế quan từ Hiệp định EVFTA, theo bà Liên, các doanh nghiệp cần tiếp tục chủ động nghiên cứu sâu về Hiệp định EVFTA, nắm được những cam kết, tiêu chí để được ưu đãi thuế quan đối với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp sớm có giải pháp nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phát huy lợi thế cạnh tranh và bảo đảm sản phẩm xuất khẩu của mình đáp ứng được quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn kỹ thuật của EU. Về phía Sở Công Thương, trong thời gian tới Sở sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực công thương nói chung, lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng, giúp khai thông dòng chảy hàng hóa của các doanh nghiệp vào thị trường EU một cách thuận lợi nhất.

KHÁC QUẢN

Tăng cường phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Cuối tháng 10 vừa qua, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động và công tác bảo đảm an toàn giao thông cho đoàn viên, người lao động 2 công đoàn cơ sở trực thuộc (Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress và Công ty TNHH Poongshin Vina). Tại hội nghị, 450 đoàn viên, người lao động được truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của người lao động; tuyên truyền về những nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an toàn giao thông... Đoàn viên Khiếu Thị Hoài, công nhân Công ty TNHH Poongshin Vina cho biết: Được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chúng tôi hiểu rõ hơn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như nắm rõ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.



Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông cho công nhân Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình.

Cũng như Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho hơn 100 đoàn viên là tổ trưởng tổ công đoàn, đoàn viên thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình. Theo ông Nguyễn Hồng Hiếu, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chúng tôi tổ chức tuyên truyền, vận động toàn bộ, đoàn viên, người lao động gương mẫu đi đầu trong việc tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông. Mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động sẽ là hạt nhân tích cực trong phong trào xây dựng văn hóa giao thông

thông qua các hành vi, ứng xử khi tham gia giao thông. Đồng thời, gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông của tỉnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động. Đặc biệt là hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện cải thiện điều kiện làm việc mang lại sự thay đổi về ý thức, tác phong của người lao động trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động. Từ năm 2018 đến nay, Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh đã tư vấn cho hàng chục nghìn lượt CNVCLĐ về chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động. Song song với hình thức tuyên

truyền miệng và bằng văn bản, Liên đoàn Lao động tỉnh và các công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Nhờ đó thông tin, trao đổi kịp thời các chính sách, giúp công đoàn gần gũi, đồng hành với đoàn viên, người lao động. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh. Cùng với đó, phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy, nổ, việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về công tác tuyên truyền, kỹ năng đối thoại và xây dựng thỏa ước lao động tập thể, giải đáp những khúc mắc,

khó khăn theo đặc thù của từng đơn vị.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật cho CNVCLĐ đạt hiệu quả, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, hướng hoạt động về cơ sở, tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền có kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ tốt nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết chính sách, pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Từ đó giúp đoàn viên, người lao động biết tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, đồng thời chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động văn hóa, có nếp sống lành mạnh, không vi phạm các tệ nạn xã hội và chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp, địa phương.

MAI THƯ

Những năm trước, càng gần tết Nguyên đán không khí lao động ở làng nghề sản xuất bánh kẹo Nguyên Xá (Đông Hưng) càng nhộn nhịp. Các cơ sở đều tăng hết công suất để có hàng giao cho khách. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá các loại nguyên liệu tăng, giá bán không đổi, sức mua chậm khiến các cơ sở phải sản xuất cầm chừng để giữ nghề, giữ lao động.

Xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức là cơ sở sản xuất bánh kẹo lâu đời và lớn nhất xã Nguyên Xá. Năm 2020, bánh kẹo của xưởng đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Hàng năm, vào vụ tết, mỗi ngày 100 lao động phải tăng ca đến 8 - 9 giờ đêm mới làm được 10 tấn bánh kẹo để giao cho khách hàng trong cả nước và xuất sang thị trường nhiều nước. Còn ngày bình thường cũng sản xuất 5 tấn sản phẩm. Doanh thu của xưởng đạt trên 100 tỷ đồng/năm. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 xưởng có lúc tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, lao động phải cắt giảm một nửa, sản lượng giảm 2/3. Anh Trần

LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT BÁNH KẸO NGUYÊN XÁ GẶP KHÓ TRONG ĐẠI DỊCH

Văn Đức, chủ xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức cho biết: Lúc dịch cao điểm thì một tháng xưởng sản xuất có 10 ngày, mỗi ngày được 1 tấn bánh kẹo. Để giữ nghề, giữ công nhân, đặc biệt là 50 công

nhân làng nghề đã gần bó với xưởng 20 năm nay, tôi vẫn chăm công và trả lương cho họ 20 công/tháng. Từ năm 2020 đến nay, xưởng còn đóng 50% bảo hiểm cho người lao động. Vì vậy, suốt 2 năm qua, hoạt động

sản xuất trì trệ, khó khăn lắm mới xuất được hàng đi song không bán được, thời hạn sử dụng của bánh kẹo thấp, xuống lại mất thêm kinh phí thu hồi về để hủy. Liên tục bù lỗ trong thời gian dài, gia đình đã cạn



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức sản xuất cầm chừng.

vốn. Mong dịch sớm được khống chế, nhà nước có cơ chế hỗ trợ để xưởng đầu tư duy trì, phục hồi sản xuất.

Nguyên Xá là địa phương nổi tiếng với các sản phẩm bánh kẹo, kẹo lạc, kẹo dổi. Các sản phẩm này tiêu thụ chủ yếu vào dịp tết và mùa lễ hội. Song 2 năm qua, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại để phòng, chống dịch Covid-19, vì vậy hàng hóa không lưu thông được hoặc vào một số tỉnh, thành nhưng không tiêu thụ được. Thêm vào đó, nguyên liệu đầu vào tăng 30 - 40%, để cạnh tranh giá bán vẫn phải giữ nguyên. Điều đó khiến các cơ sở sản xuất chông chênh khó khăn. Anh Nguyễn Hữu Chính, chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo Việt Hương cho biết: Những năm trước, mỗi ngày cơ sở sản xuất 5 - 7 tạ bánh kẹo, giải quyết việc làm cho 20 người, doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm. Từ đầu năm đến giờ cơ sở phải hủy lượng bánh kẹo thu hồi trị giá 200 triệu đồng vì không bán được do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu dịch cứ kéo dài, không có sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều cơ sở phải đóng cửa, bỏ nghề.

Dịch Covid-19 bùng phát không chỉ các cơ sở sản xuất bánh kẹo mà người lao động tại làng nghề cũng bị ảnh hưởng. Việc làm không ổn định, thu nhập giảm, đời sống khó khăn khiến người lao động lo lắng. Anh Nguyễn Xuân Hậu, công nhân xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức cho biết: Trước đây chúng tôi làm 1 tháng 30 công, có khi có dịch chúng tôi chỉ làm được 1/3 thời gian, xưởng vẫn hỗ trợ trả lương 20 ngày. Dù vậy lương vẫn bị giảm, không bảo đảm được cuộc sống. Chị Nguyễn Thu Phương, công nhân cơ sở sản xuất bánh kẹo Việt Hương cho biết: Ảnh hưởng của dịch, lương cơ bản của chúng tôi giảm 30%. Tôi mong nhà nước có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người lao động ổn định cuộc sống, cơ sở duy trì sản xuất.

Xã Nguyên Xá có gần 1.000 hộ sản xuất bánh kẹo, trong đó 300 hộ sản xuất thường xuyên, giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động. Nhờ phát triển nghề truyền thống, nhiều hộ dân nơi đây có cuộc sống khá khá. Từ năm 2020 đến nay, làng nghề rơi vào trầm lắng bởi

các hộ đều phải sản xuất cầm chừng, lao động cắt giảm nhiều. Ông Nguyễn Đăng Dấn, Chủ tịch UBND xã Nguyên Xá cho biết: Làng nghề sản xuất bánh kẹo của xã bình thường hoạt động rất sôi động, hàng hóa đi khắp mọi miền Tổ quốc, đóng góp trên 30% giá trị sản xuất của địa phương. Nhưng 2 năm qua, đóng góp của làng nghề vào giá trị sản xuất của xã giảm gần 20%. Nhiều cơ sở nhỏ phải tạm dừng sản xuất. Thời gian qua, bên cạnh việc tạo điều kiện cho các cơ sở vay vốn đầu tư sản xuất, tìm thị trường mới, xây dựng sản phẩm OCOP, xã còn rà soát, hướng dẫn

các cơ sở, người lao động đủ điều kiện làm thủ tục hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cơ sở sản xuất bánh kẹo ở xã Nguyên Xá luôn tin tưởng vào chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; mong dịch sớm được khống chế, mong được nhà nước hỗ trợ, ngân hàng giãn nợ, giảm lãi suất, cho vay thêm vốn để đầu tư duy trì, phục hồi sản xuất.

HIẾU NGHĨA



Cơ sở sản xuất bánh kẹo Việt Hương trước có 20 công nhân, giờ chỉ còn vài người làm giữ nghề.